



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष १, अंक ४९(३)]

बुधवार, मे २०, २०१५/वैशाख ३०, शके १९३७

[पृष्ठ ४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १०३

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

वित्त विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय,

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ मे २०१५

अधिसूचना

महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५.

क्रमांक व्यक्र.२०१५/प्र.क्र. १८/कराधान-०३.—ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर नियम, १९७५ मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५ (१९७५ चा महा. १६) च्या कलम २७ च्या उप-कलम (३) च्या परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्व प्रसिद्धी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही.

म्हणून, आता, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५ च्या कलम २७ च्या उप कलम (३) च्या परंतुकासह उप-कलम (१) आणि (२) च्या शक्तीचा वापर करून तसेच या संदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, याद्वारे महाराष्ट्र शासन, खालील नियम करून, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर नियम, १९७५ मध्ये, सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच :—

१. या नियमांना महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर सुधारणा नियम, २०१५ असे संबोधण्यात येईल.

२. महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर नियम, १९७५ ला जोडलेल्या नमुन्यांमध्ये,—

(१)

(૧) નમુના ત્રીન-બ મધીલ અનુક્રમાંક ૭ મધીલ પુઢીલ ભાગાએવજી

[illegible]

खालील भाग दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच :—

[illegible]

(२) नमुना सहा मध्ये, नोंद ४ (क) ऐवजी, खालील नोंदी दाखल करण्यात येत आहेत, म्हणजेच :—

“ (चार-क) रुपये ७,५०० पेक्षा अधिक परंतु रुपये १०,००० पर्यंत, पुरुषांकरिता

(चार-ख) रुपये १०,००० पर्यंत, महिलांकृतिता ”

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

रा. द. भगत,
शासनाचे उप सचिव.

[illegible]

(2) In FORM VI, for entry (iv-a), the following entries shall be substituted, namely :—

“ (iv-a) more than Rs. 7,500 but do not more than Rs. 10,000, in case of a male.

(iv-b) upto Rs. 10,000, in case of female.”

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

R. D. BHAGAT,
Deputy Secretary to Government.